

SET50 Index Futures: คาดหวังการฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงเช้า

กลยุทธ์หลัก: Long S50M16 ทำกำไร 910-913 จุด ตัดขาดทุน 902 จุด
สถานะข้ามวัน: พิจารณา SET50 ที่ 907 จุด ปิดยื่นเหนือได้ให้ถือ Long แต่ถ้ำต่ำกว่าให้ถือ Short

มุมมอง S50M16 ของเรายังคงเดิมจากเมื่อเช้า คือ ยังคาดหวังการฟื้นกลับระยะสั้นหา 910-913 จุด จาก (1) เงินบาทที่แข็งค่าเร็ว แม้กระแสเงินไม่ไหลเข้า แต่เป็นปัจจัยบวกในแง่จิตวิทยาการลงทุนกับหุ้นขนาดใหญ่ (2) ราคาน้ำมันดิบชะลอการปรับลงที่กรอบล่าง \$49.0-49.5/บาร์เรล แรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานจึงเริ่มชะลอตัว (3) อัตราส่วนราคาระหว่าง SET:SET50 พักตัวลงหุ้นขนาดใหญ่จึงดูมีความน่าสนใจในการเก็งกำไรมากกว่าขนาดเล็ก-กลาง

ในทางเทคนิครายนาที่มีแนวรับที่ 902-903 จุด หากจังหวะการพักช่วงบ่ายไม่ต่ำกว่ากรอบดังกล่าวลงมา ยังมีลุ้นตีขึ้นทดสอบ 910-913 จุด แนะนำเก็งกำไรฝั่ง Long



Single Stock Futures: Long TPIPLM16

Long TPIPLM16 ทำกำไร 2.30-2.33 บาท ตัดขาดทุน 2.16 บาท

ราคา TPIPLM16 เล็งตัวที่กรอบล่างเดิมและมีแรง Long คอยพยุงเป็นระยะทำให้ยังมีลุ้นเกิด Technical Rebound ระยะสั้นหา 2.30-2.33 บาท ที่เป็นกรอบแนวต้านกระจุกตัวเดิม



Gold Futures: เริ่มย่อ

Long GFM16 ทำกำไร \$1,295/Oz ตัดขาดทุน \$1,270/Oz

ราคาทองคำโลกเริ่มมีสัญญาณการพักตัว จากแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่เฟดจะเปิดเผยผลประชุม FOMC คืนฟรังก์นี้ รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงหัวค่ำนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากจังหวะการพักยังไม่ต่ำกว่า \$1,270/Oz จังหวะการอ่อนตัวลงยังเป็นเพียงย่อระยะสั้นเพื่อรอฟื้นกลับขึ้นไปใหม่ คาดกรอบบ่าย \$1,270-1,285/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือการเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชักชวนให้ลงทุน ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นอกเหนือแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดห้ามทวีตหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน